

# Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Ngày 9/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp đó, ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hiện các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã và đang phối hợp triển khai thực hiện để bảo đảm hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh kịp thời. Để giúp người dân hiểu hơn về các chính sách hỗ trợ, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác triển khai thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

**Phóng viên:** Thưa ông, Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm kịp thời đối với người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Việc triển khai các văn bản này được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện như thế nào?

**Ông Nguyễn Văn Bái:** Ngay sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản yêu cầu phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thành phố phối hợp với các xã, phường, thị trấn tập trung lập danh sách và rà soát đối tượng thuộc diện gặp khó khăn trên địa bàn; đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngày 28/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45 triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tổ chức hội nghị trực tuyến tới 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để hướng dẫn triển khai kế hoạch. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị trực tuyến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

**Phóng viên:** Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính

phủ quy định cụ thể về 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ. Xin ông cho biết về 6 nhóm đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ?

**Ông Nguyễn Văn Bái:** Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ có 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ do gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể: - Nhóm I, hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ theo thực tế, tính từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

- Nhóm II, hỗ trợ hộ kinh doanh thu nhập dưới 100 triệu đồng; mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian tạm ngừng kinh doanh thực tế, tính từ ngày 1/4/2020 nhưng tối đa không quá 3 tháng. Phương thức chi trả hỗ trợ hàng tháng.

- Nhóm III, hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tính từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, ít nhất 1 tháng và tối đa không quá 3 tháng. Phương thức chi trả hỗ trợ theo hàng tháng.

- Nhóm IV, hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ theo thời gian người lao động không có việc làm, tính



Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng rà soát, đối chiếu danh sách các đối tượng để tránh trùng lặp.

từ ngày 1/4/2020 tối đa không quá 3 tháng. Phương thức chi trả hỗ trợ theo hàng tháng.

- Nhóm V, hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó mức hỗ trợ người có công với cách mạng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng), đối tượng bảo trợ xã hội mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng; người thuộc hộ cận nghèo là 250.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng kể từ tháng 4 - 6/2020. Phương thức chi trả thực hiện 1 lần.

- Nhóm VI, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

**Phóng viên:** Với 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ, công tác rà soát đến nay đạt kết quả như thế nào, thưa ông?

**Ông Nguyễn Văn Bái:** Đến nay, qua tổng hợp sơ bộ số liệu 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố, toàn tỉnh có trên 297.000 người được hỗ trợ, trong đó:

- Nhóm I, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc

nghỉ việc không hưởng lương dự kiến khoảng 12.000 người.

- Nhóm II, số hộ kinh doanh cá thể dự kiến 14.863 hộ.

- Nhóm III, số người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp dự kiến 10.700 người.

- Nhóm IV, số người lao động không có giao kết hợp đồng, bị mất việc làm, số lượng dự kiến 34.600 người.

- Nhóm V, hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó:

+ Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng

nghỉ việc không hưởng lương dự kiến khoảng 12.000 người.

- Nhóm II, số hộ kinh doanh cá thể dự kiến 14.863 hộ.

- Nhóm III, số người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp dự kiến 10.700 người.

- Nhóm IV, số người lao động không có giao kết hợp đồng, bị mất việc làm, số lượng dự kiến 34.600 người.

- Nhóm V, hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó:

+ Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng

hội đã tham mưu UBND tỉnh để ra những giải pháp nào, thưa ông?

**Ông Nguyễn Văn Bái:** Để việc hỗ trợ bảo đảm tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, ngày 28/4/2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45 về triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó:

+ Cấp tỉnh, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Thành lập 6 tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban, trong đó mỗi tổ phụ trách một nhóm đối tượng hỗ trợ. Tiểu ban và các tổ công tác có nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai kế hoạch thực hiện bảo đảm đúng quy định và tổ chức kiểm tra, thẩm định, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương.

+ Tại các huyện, thành phố thành lập ban chỉ đạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, và nhân dân về các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo rà soát, xác nhận, thẩm định số liệu đối tượng hỗ trợ; kiểm tra việc thực hiện chi trả các chính sách trên địa bàn.

+ Các xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ các thành viên, tổ chức rà soát danh sách các đối tượng xác nhận các điều kiện thuộc diện hỗ trợ, tránh trùng lặp, bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và hỗ trợ đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách. Đứng thời niêm yết, công khai danh sách hỗ trợ tại xã, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để người dân giám sát. Tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách hỗ trợ, thông báo công khai đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ, hướng dẫn quy trình, thủ tục làm hồ sơ để toàn dân biết.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn ông!

**NGUYỄN CƯỜNG**  
(thực hiện)

## Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai học tập, tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành. Toàn Đảng bộ đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động "Nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân"; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, bảo đảm vượt chỉ tiêu của ngành đề ra; xét xử nghiêm các vụ án hình sự trọng điểm, nhất là những loại án như xâm phạm an ninh quốc gia, án tham nhũng, xâm phạm tính mạng và sức khỏe của công dân, xâm hại trẻ em,



Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại Quỳnh Phụ. Ảnh tư liệu

các vụ án gây rối trật tự công cộng, vi phạm các quy định về an toàn giao thông... Công tác xét xử bảo đảm đúng luật định, không xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Trong nhiệm kỳ qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết 1.995/2.112 vụ, việc đạt tỷ lệ 94,5%; trong đó án hình sự sơ thẩm giải quyết 964/991 vụ, phúc thẩm 227/256 vụ, án hôn nhân gia đình 584/630 vụ, án kinh doanh thương mại, hành chính lao động 204/218 vụ. Trong quá trình giải quyết các loại án đã thực hiện đúng quy trình tố tụng, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng công khai, dân chủ, nghiêm minh, tạo điều kiện cho các bị cáo, đương sự, luật sư tiếp cận chứng cứ, sao chụp hồ sơ tài liệu. Quá trình xét xử nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm những người tham gia tố tụng như bị cáo, bị hại, người bào chữa, người bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp, các đương sự được thực hiện bình đẳng, đầy đủ, đúng theo

quy định của pháp luật. Do đó, các phiên tòa diễn ra dân chủ, đúng trình tự tố tụng, bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế hoạt động thuộc các lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị. Thực hiện các giải pháp đổi mới vụ, đơn khởi kiện, hồ sơ công văn, đơn khởi kiện, xử lý công cáo, kháng nghị, đơn khiếu nại quy định tố tụng, hành vi tố tụng, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; phân công giải quyết vụ án; cấp sao lục bản án... đều được thông qua bộ phận hành chính tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả, công khai, minh bạch các hoạt động, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ tốt nhất cho người dân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

## Không để ai bị bỏ lại phía sau

Với khẩu hiệu "Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác", cây ATM gạo miễn phí cho người nghèo lần đầu tiên xuất hiện tại Thái Bình không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh mà còn lan tỏa tinh thần ái trung tình hình dịch bệnh hiện nay.

Cây ATM gạo miễn phí do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, Nhóm không gian đọc "Chia sẻ và kết nối" và Công lạc bộ kết nối muốn phương Thái Bình lập nên và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 27/4. Cây ATM gạo được đặt ngay tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh với mục đích phát gạo miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật, người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến đây, mỗi người dân nghèo được nhận 3kg gạo, được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn, đúng theo đúng các vạch kẻ đã đánh dấu sẵn. Bà Bùi Thị Tuyền, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình cho biết: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của phường. Nhà có 2 mẹ con, bản thân tôi đã mất khả năng lao động 8 năm nay nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Được nhận gạo từ các nhà hảo tâm, tôi thấy rất ấm lòng và biết ơn. Với 3kg gạo này, gia đình tôi có thể ăn trong 4 ngày.

Là nhà tài trợ máy ATM gạo miễn phí, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách Thái Hà cho biết: Sau khi biết thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh có cây ATM gạo để hỗ trợ người nghèo trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, tôi thấy đây là một việc làm ý nghĩa nên đã lên ý tưởng để triển khai thực hiện mô hình này tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong đó có



Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn người dân nhận gạo tại cây ATM gạo miễn phí.

Thái Bình. Đây sẽ là sự giúp đỡ thiết thực, kịp thời đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để họ ổn định cuộc sống. Sau hơn một tuần hoạt động, đến nay, cây ATM gạo miễn phí đã thực sự phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân nghèo trên địa bàn tỉnh. Đã có trên 10,4 tấn gạo được huy động từ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với gần 2.500 lượt người nghèo được nhận gạo. Anh Khổng Quang Vinh, Chủ tịch Công đoàn, Công ty TNHH Công khí ở An Thái cho biết: Sau khi biết thông tin có cây ATM gạo miễn phí tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chúng tôi đã đến và ủng hộ 1 tạ gạo. Qua việc làm này, chúng tôi cũng mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong hỗ trợ gạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh - đơn vị trực tiếp tiếp nhận và phát gạo miễn phí cho người dân đã đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, rà soát các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ngay từ cơ sở. Phân công các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tổ chức cấp phát gạo miễn phí cho người dân tại cây ATM gạo. Thời gian cấp phát gạo miễn phí từ 8 giờ - 10 giờ 30 phút và từ 14 giờ - 16 giờ 30 phút. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cây ATM gạo miễn phí là một mô hình hiệu quả, thiết thực, kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm với mục đích không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ gạo cho cây ATM gạo miễn phí để ngày càng có nhiều lượt người nghèo được nhận gạo, giúp lan tỏa giá trị cao đẹp nhân văn trong cộng đồng.

**THU HOAI**